

Căn Hộ Vivente I Cộng Đồng Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng

Đối với người khuyết tật về thể chất hoặc chậm phát triển (chủ hộ gia đình hoặc
vợ/chồng)

Hiện Đang Tiếp Nhận Đơn Đăng Ký cho Căn Hộ 1 và 2 Phòng Ngủ Vào Danh Sách Chờ



Người nộp đơn có thể gửi đơn đăng ký bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4/4/2023 theo địa chỉ
<https://www.midpen-housing.org/property/vivente-i/>

Nếu nộp đơn bằng hình thức trực tuyến, người nộp đơn không cần phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại văn
phòng quản lý.

**Đơn đăng ký cũng có sẵn để lấy ở văn phòng cho thuê trong giờ hành chính vào các ngày Thứ
Ba và Thứ Năm bắt đầu từ ngày 4/4/2023 tại địa chỉ dưới đây:**

Căn Hộ Vivente I
2400 Enborg Lane, San Jose, CA 95124
Điện thoại: 408-279-2706 hoặc (650) 357-9773 TTD
Fax: 408-279-4832 **Email:** vivente@midpen-housing.org



Văn phòng cho thuê sẽ chấp nhận các đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin bắt đầu từ ngày
4/4/2023, vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm trong giờ hành chính cho đến khi có thông báo tiếp
theo. Tất cả đơn đăng ký nhận được tại văn phòng quản lý sẽ được đóng dấu ngày/giờ tại thời điểm
nhận và nhân viên quản lý sẽ nhập đơn điện tử thông qua ủy quyền. Một cuộc bốc thăm sẽ được
thực hiện định kỳ trong suốt thời gian nộp đơn và người nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách chờ
theo thứ tự trong các lượt quay liên tiếp. Chúng tôi không nhận đơn đăng ký gửi qua fax hoặc
email.

Có **Chỗ Ở Hợp Lý** cho người khuyết tật và dịch vụ ngôn ngữ (phiên dịch bằng lời nói) được cung
cấp cho những người có hạn chế về trình độ tiếng Anh. Để biết danh sách đầy đủ về các tiêu chuẩn,
bao gồm giới hạn thu nhập và những tiêu chí khác, vui lòng tham khảo **Tiêu Chí Lựa Chọn Cư Dân**
và thông tin **bất động sản** bổ sung được cung cấp bằng hình thức trực tuyến hoặc tại văn phòng
cho thuê nói trên. Cộng đồng nhà ở này tuân theo các yêu cầu của Mục 504 Đạo Luật Tu Bỏ năm 1973 và
không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong việc tiếp nhận hoặc tiếp cận, điều trị hoặc tình
trạng làm việc trong các chương trình và hoạt động do liên bang hỗ trợ của chúng tôi.

Tiện Nghi:

- Phòng cộng đồng đa năng
- Sân cảnh quan
- Phòng học cộng đồng

Các Dịch Vụ Được Cung Cấp:

- Kỹ năng sống tự lập
- Kết nối với các nguồn lực cộng đồng